

\*  
Số 225-BC/ĐU

## BÁO CÁO

**tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của  
Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam  
và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới**

-----

### *Phần thứ nhất*

## KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

### I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phường Phổ Hòa nằm ở phía Nam trung tâm thị xã Đức Phổ.

- Phía Bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm.
- Phía Đông giáp phường Phổ Vinh.
- Phía Tây giáp xã Ba Trang, huyện Ba Tơ.
- Phía Nam giáp xã Phổ Cường.

Diện tích tự nhiên 1.626,57 ha, có 1206 hộ và 4.561 nhân khẩu, có 02 cơ quan Nhà nước, 02 trường học, 01 Hợp tác xã nông nghiệp, 07 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gồm 04 nhà trọ, 01 cơ sở kinh doanh gas và 01 cơ sở in. Được phân chia thành 04 Tổ dân phố (*Hiển Văn, Nho Lâm, Hòa Thạnh, An Thường*).

#### **1. Hệ thống tổ chức, mạng lưới y tế trên địa bàn**

Phường có 1 Trạm Y tế luôn đạt và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế; Trạm y tế có 01 bác sỹ; 4 nhân viên.

Về trình độ: Đại học 01, Cao Đẳng 03, trung cấp 01, y sỹ 01, điều dưỡng 01, hộ sinh 02; có 08 cộng tác viên dân số thực hiện chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn phường.

Trong những năm qua phường Phổ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân cùng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị

và Nhân dân trên địa bàn phường tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tình hình kinh tế - xã hội của phường đã đạt được những kết quả nhất định.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt, phường Phổ Hòa đã chú trọng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*” tại địa phương có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

## **2. Những thuận lợi và khó khăn**

### **2.1. Thuận lợi**

Trong những năm qua công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn phường đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế, đặc biệt y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế tư nhân ngày càng phát triển đa dạng; việc cung ứng thuốc và thiết bị y tế ngày càng được nâng cấp hiện đại cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đặc biệt là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 “*về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*”, Thông báo kết luận của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “*về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*”. Mạng lưới Đông y ở cơ sở đã được triển khai góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn toàn phường.

Đạt được những thành tựu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ phường đến tổ dân phố, sự nỗ lực phấn đấu của viên chức và người lao động ngành y tế, sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường.

### **2.2. Khó khăn**

Mặc dù việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, song công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị vẫn chưa thường xuyên, việc quảng bá về hiệu quả trong chữa bệnh bằng đông y còn nhiều hạn chế. Công tác vận động các lương y có bài thuốc hay, sưu tầm các kinh nghiệm, bài thuốc dân gian để phổ biến trong khám chữa bệnh cho Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống tổ chức về công tác đông y chưa được hoàn thiện, đội ngũ cán

bộ làm công tác đông y còn thiếu, chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa cao. Việc phát triển mạng lưới đông y ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

Quản lý nhà nước về lĩnh vực đông y, đông dược còn nhiều hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực khai thác, thu mua dược liệu trên địa bàn phường. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh đông y chưa được triển khai nên chưa thu hút được nhiều người dân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bằng đông y. Việc phát triển để hình thành được Hội Đông y cấp phường còn gặp nhiều khó khăn (*chưa thành lập được*).

Công tác khám, chữa bệnh bằng đông y trong những năm qua chưa có mô hình điểm để có thể nhân rộng trên địa bàn. Việc khám, chữa bệnh bằng đông y ở tuyến cơ sở rất hạn chế. Công tác xã hội hóa về phát triển nền đông y còn nhiều khó khăn.

## **II- QUÁ TRÌNH QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24**

### **1. Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị**

Sau khi nhận được Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Ban Thường vụ thị uỷ, Đảng uỷ phường đã giao cho Ban Tuyên giao phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ, ngành y tế tham mưu cho cấp uỷ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị quán triệt kế hoạch, xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xác định việc triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, là trách nhiệm chung của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương vào ngày 23/11/2019. Thành phần hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường; cán bộ, đảng viên và Dân quân với tổng số 93 đại biểu.

Việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thị uỷ đã làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hiểu rõ, hiểu sâu hơn quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động, tạo ra sự thống nhất về mặt tư tưởng, đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện. Đồng thời qua đợt

triển khai, học tập Chỉ thị là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu thêm về tầm quan trọng của nền y học cổ truyền của Việt Nam.

## **2. Công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn**

Các phòng, ban, đơn vị liên quan, trong đó có Tài chính – kế toán đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư đạt và giữ chuẩn các tiêu chí quốc gia về y tế.

Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên phối hợp mở các hội nghị lồng ghép tuyên truyền việc khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y ở cơ sở. Tuyên truyền trong Nhân dân biết tận dụng những khoảng đất trống để trồng các cây thuốc chữa bệnh như: ngải cứu, tía tô, kinh giới, cây sả, linh đăng, nhọ nồi, huyết dụ, rau sam...và phổ biến về tác dụng của các loài cây này để phục vụ chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe Nhân dân tại địa phương;

## **3. Kết quả đạt được theo các nội dung của Chỉ thị**

Những năm qua, đặc biệt là sau khi có Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới*”, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ngành Y tế đã tập trung cao trong công tác củng cố hệ thống Hội Đông y. Đến nay hệ thống tổ chức về đông y từ phường từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác y tế tăng về số lượng và chất lượng, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Cơ chế chính sách trong đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất để phát triển trên địa bàn đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, Trạm y tế được nhà nước cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên theo định mức quy định. Trạm Y tế có vườn thuốc nam, bộ tranh mẫu thuốc nam trưng bày tại Trạm y tế.

Trạm Y tế phường đã tích cực trong công tác khôi phục và phát triển nguồn dược liệu, tuy chưa xây dựng được vùng nguyên liệu chính, công tác khai thác, chế biến thuốc còn hạn chế, song trong quá trình hoạt động đã nghiên cứu, kế thừa và phát huy các bài thuốc gia truyền, các phương thuốc chữa bệnh bằng y học cổ truyền, tận dụng nguồn dược liệu sẵn có ở địa phương để chữa trị các bệnh thông thường và nhiều bệnh mãn tính khác trong Nhân dân rất có hiệu quả như: sỏi đường tiết niệu, viêm đại tràng mạn tính, ho, viêm họng, thiếu năng sinh dục nam, Trạm Y tế phường và tử thuốc xanh gia đình, hướng dẫn cho mọi người biết cách sử dụng cây rau, cây ăn quả,

cây cảnh để làm thuốc khi có bệnh, biết xoa bóp day ấn các huyệt để chữa bệnh. Xây dựng được danh mục 60 loại cây thuốc nam trong danh mục thuốc thiết yếu tại các Trạm Y tế, trồng và sử dụng trên 30 loại cây thuốc để chữa bệnh cho Nhân dân.

#### **4. Công tác kiểm tra**

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hàng năm UBND phường ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nội dung của Chỉ thị, ít nhất một năm một lần (hoặc lồng ghép kiểm tra, đánh giá) cùng các đợt kiểm tra hoạt động của hành nghề y dược tư nhân trong chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn.

### *Phần thứ hai*

## **THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24**

### **1. Những thành tựu đạt được**

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) "về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" được triển khai thực hiện nghiêm túc từ phường đến tổ dân phố, qua đó đã nhận thức được tầm quan trọng của nền đông y trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trạm Y tế đều được củng cố nâng cấp về cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị máy móc được chú trọng đầu tư, mạng lưới đông y từng bước được củng cố và phát triển, cán bộ y tế cơ sở có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các mục tiêu về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân không ngừng được đẩy mạnh; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được tăng cường; các chỉ số dịch vụ năm sau đều cao hơn so với năm trước, đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã được chú trọng quan tâm và được Nhân dân đồng tình ủng hộ, số bệnh nhân đến khám tại Trạm y tế tăng, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.

### **2. Một số hạn chế, tồn tại**

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực tế, một số cán bộ, đảng viên nhận thức có lúc chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của

việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị còn chưa được thường xuyên, liên tục.

Sự phối hợp, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ nên hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền dân tộc từ phường đến cơ sở còn chậm, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu về y học cổ truyền còn hạn chế, việc nuôi trồng, sản xuất thuốc y học cổ truyền chưa được đầu tư ...

Điều kiện cơ sở vật chất tuy được cải thiện, song còn gặp khó khăn, trang thiết bị dụng cụ và chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Công tác y, dược học cổ truyền tuy đã được quan tâm song vẫn còn mang tính hình thức. Trạm y tế chưa đủ số lượng cây thuốc nam theo quy định của Bộ Y tế, cây thuốc chưa được trồng theo nhóm và không được chăm sóc thường xuyên.

Chưa xây dựng được vùng nguyên liệu chính, công tác khai thác, chế biến thuốc còn hạn chế.

Kinh phí đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản và nâng cấp trang thiết bị hàng năm tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành.

### **3. Nguyên nhân**

#### ***3.1. Nguyên nhân thành công***

Để có được những kết quả đạt được trong 15 năm qua, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành y tế còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến tổ dân phố và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường. Sự phối kết hợp đồng bộ giữa các phòng, ban chuyên môn của phường trong công tác quy hoạch, phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Trạm Y tế.

#### ***3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế***

Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam nói chung, của phường nói riêng, nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị còn chưa thường xuyên, liên tục, nhất là ở tuyến các tổ dân phố. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự gắn kết, công tác vận động quần chúng Nhân dân chưa được thường xuyên, liên tục.

### **4. Bài học kinh nghiệm**

Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với công tác y tế. Các chỉ tiêu y tế và sức khỏe phải được đưa vào Nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Từ đó tăng cường sự giám sát của các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân, tăng cường trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam.

Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, các đoàn thể và sự tham gia của các Hội viên Hội Đông y, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng và phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong chính sách y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

### *Phần thứ ba*

## **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔNG Y TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **I- PHƯƠNG HƯỚNG**

1. Cấp ủy, chính quyền các đơn vị đoàn thể cấp phường đến cơ sở tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Xác định chỉ tiêu phát triển đông y trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

2. Khắc phục các hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong phát triển nền Đông y Việt Nam và hoạt động của Hội Đông y. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng trong công tác đầu tư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đông y, nhất là việc kết hợp đông y với y học hiện đại cho cơ sở y tế.

3. Xác định và triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý nhà nước, của ngành y tế đối với sự bảo tồn, phát triển nền đông y. Có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động nuôi trồng các cây, chế biến dược liệu.

4. Khuyến khích mọi người dân và các tổ chức tham gia tích cực vào hoạt động phát triển nền đông y để bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay tại địa bàn phường.

5. Phát triển và thành lập tổ chức Hội Đông y phường. Xây dựng đội ngũ thầy thuốc đông y đông đảo về số lượng, giỏi về chuyên môn và trong sáng về y đức, để Hội thực sự đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát

triển nền đông y Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

## II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔNG Y TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cấp uỷ đảng và chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Đông y, chú trọng việc thành lập Hội, phát triển hội viên ở cơ sở. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Hội Đông y hoạt động và phát triển.

2. Xây dựng quy hoạch tổng thể vùng chuyên nuôi trồng dược liệu; đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra, bảo tồn nguồn dược liệu Việt Nam, xác định nhu cầu sử dụng dược liệu phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Kết hợp chặt chẽ giữa việc khuyến khích “trồng cây thuốc tại vườn, tại nhà” với việc hình thành các vùng chuyên nuôi trồng, chế biến cây, con làm thuốc theo hướng công nghiệp.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phát triển các vùng dược liệu, củng cố, tập hợp các lương y, lương dược trên địa bàn thành lập Hội đông y đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách về y học cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa và các trạm y tế; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, xây dựng củng cố vườn thuốc nam với đầy đủ các loại cây theo danh mục quy định của Bộ Y tế.

Trên đây là báo cáo của Đảng uỷ Phố Hòa về tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thị ủy,
- HĐND, UBND, UBMTTQVN phường,
- Các tổ chức chính trị-xã hội phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHỐ BÍ THƯ**



*Võ Thanh*  
**Võ Thanh**